



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จต.

โทร. ๐ ๒๕๐๙ ๙๓๗๖

ที่ ๐๐๑๓.๑๖/ ๑๒๗๑

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร., จตช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง จตช.

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ด้วยกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนที่ ๓๕ ก วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามข้อ ๔ กำหนดให้การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจนี้ ให้เป็นไปตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด หนังสือ สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๑๒.๑๒/๑๕๑๕ ลง ๑๑ เม.ย.๖๖ แจ่มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๖ ที่ประชุมมีมติให้ จต. ดำเนินการจัดทำแนวทางนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่กฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตามบันทึก จตช.ปรท.ผบ.ตร. ลง ๘ ก.ย.๖๖ ท้ายหนังสือ จต. ที่ ๐๐๑๓.๑๖/๑๑๓๓ ลง ๓๑ ส.ค.๖๖ เรื่องขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาอนุมัติ และให้ จต. ดำเนินการ แจ่มเวียนแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงาน ในสังกัด ตร. ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ โดยสามารถสืบค้น ข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ <https://jaray.police.go.th> โดยตรง หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่ปรากฏนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

พล.ต.ท.

(วริตม์ชัย ศรีรัตนวุฒิ)

จตร.(หน.จต.)



แนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.

ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยกฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔ กำหนดไว้ว่า การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจนี้ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตำรวจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม มีความเหมาะสม และเป็นมาตรฐาน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงในวิชาชีพตำรวจ ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติและคำอธิบายประกอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการทางจรรยาบรรณ	แนวทางการปฏิบัติ / คำอธิบาย
<p>(๑) ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และอุดมคติของตำรวจ เป็นแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพตำรวจและกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ</p>	<p>- “จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ</p> <p>- “คุณธรรม” หมายความว่า สภาพคุณงามความดี</p> <p>โดยข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการ ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้</p> <p>(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม</p> <p>(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสัจ ความดีนั้น</p> <p>(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด</p> <p>(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง</p> <p>- “อุดมคติ” หมายความว่า จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีมนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน</p> <p>โดยข้าราชการตำรวจพึงยึดถืออุดมคติของตำรวจ ๔ ประการ เป็นแนวทางชี้้นำการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้</p> <p>(๑) เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่</p>

หลักการทางจรรยาบรรณ	แนวทางการปฏิบัติ / คำอธิบาย
	(๒) กรุณาปราณีต่อประชาชน (๓) อุดหนุนต่อความเจ็บใจ (๔) ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก (๕) ไม่มั่งมากในลาภผล (๖) มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน (๗) ดำรงตนในยุติธรรม (๘) กระทำการด้วยปัญญา (๙) รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
(๒) ข้าราชการตำรวจพึงหลีกเลี่ยงและละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงหรือกระทำการอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	- อบายมุข หมายความว่า เหตุแห่งความฉิบหาย เหตุแห่งความฉิบหาย มี ๒ หมวด คือ อบายมุข ๔ ได้แก่ (๑) เป็นนักเลงหญิง (๒) เป็นนักเลงสุรา (๓) เป็นนักเลงเล่นการพนัน (๔) คบคนชั่วเป็นมิตร กับ อบายมุข ๒ ได้แก่ (๑) ตีมน้ำเมา (๒) เทียวกลางคืน (๓) เทียวดูการเล่น (๔) เล่นการพนัน (๕) คบคนชั่วเป็นมิตร (๖) เกี่ยวจรั้นทำการงาน
(๓) ข้าราชการตำรวจพึงวางตนให้เหมาะสมและครองตนอย่างพอเพียงสมฐานานุรูป	- น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หลักคำสอนทางศาสนา และจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่
(๔) ข้าราชการตำรวจพึงใฝ่หาความรู้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ	- มุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษาและพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ดี ทันสมัย และเป็นสากล
(๕) ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และยึดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด	- ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ใช้และแนะนำให้ใช้ ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือทำให้สูญเสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม พร้อมวางตัวเป็นกลางในฐานะผู้รักษากฎหมายในกระบวนการยุติธรรม

หลักการทางจรรยาบรรณ	แนวทางการปฏิบัติ / คำอธิบาย
<p>(๖) ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์ โดยมีขอบ รวมทั้งไม่ใช่ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือใช้ไปในทางจงใจ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ อันเป็นผลให้สูญเสียความยุติธรรม</p>	<p>- มีจิตสำนึกที่ดีและตระหนัก ในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์</p> <p>- รับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน พร้อมทั้งจะรับการตรวจสอบและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาดขึ้น</p>
<p>(๗) ข้าราชการตำรวจต้องรักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือการตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด</p>	<p>- รักษาความลับของทางราชการและความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ</p>
<p>(๘) ข้าราชการตำรวจต้องถนอมรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง</p>	<p>- ระมัดระวังใส่ใจดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าอย่างเต็มความสามารถ</p>
<p>(๙) ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่าการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด โดยอาจใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรงได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน</p>	<p>- ไม่ใช่มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้อาวุธ ปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องสงสัยได้ เมื่อจำเป็นต้องใช้ความรุนแรง โดยการใช้กำลังหรืออาวุธ ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและตามระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด</p> <p>- การพกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผน ไม่จับหรือถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยังบุคคลโดยปราศจากเหตุผล</p>
<p>(๑๐) ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำ หรือการซักถาม ผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการตำรวจ รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน</p>	<p>- การรวบรวมพยานหลักฐาน ต้องใช้ความรอบคอบถี่ถ้วนอย่างมืออาชีพ ตามหลักวิชาการตำรวจ และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่ใช่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน</p>

หลักการทางจรรยาบรรณ	แนวทางการปฏิบัติ / คำอธิบาย
<p>(๑๑) ข้าราชการตำรวจต้องอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เพื่อให้ประชาชนมีความเลื่อมใส เชื่อมั่น และศรัทธา</p>	<p>- อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข์กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร และรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย</p>
<p>(๑๒) ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ และสวัสดิการ ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลและเป็นไปตามระบบคุณธรรม</p> <p>ข้าราชการตำรวจต้องเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ และพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประเทศชาติ และประชาชน</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาสับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และจรรยาวิชาชีพโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสอดส่องดูแล อบรมชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ประกอบการขับเคลื่อนด้วยการเป็นแบบอย่าง ภายใต้อำนาจและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีความประพฤติและการปฏิบัติที่ดีงาม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและได้รับการยอมรับจากประชาชน</p> <p>ข้าราชการตำรวจต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็น การกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการ ปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการตำรวจด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ</p>



กฎ ก.ตร.

ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ

พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) และ (๒) ประกอบกับมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ก.ตร. จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ให้ใช้กฎ ก.ตร. นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ ดังนี้

(๑) ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และอุดมคติของตำรวจ เป็นแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพตำรวจและกล้ายืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจ

(๒) ข้าราชการตำรวจพึงหลีกเลี่ยงและละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงหรือกระทำการอื่นใดที่อาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียต่อตนเอง ครอบครัว และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(๓) ข้าราชการตำรวจพึงวางตนให้เหมาะสมและครองตนอย่างพอเพียงสมฐานานุกรม

(๔) ข้าราชการตำรวจพึงใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

(๕) ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด

(๖) ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่ง อำนาจหรือหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือใช้ในทางจงใจ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ อันเป็นผลให้สูญเสียความยุติธรรม

(๗) ข้าราชการตำรวจต้องรักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม หรือ การตรวจสอบตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนด

(๘) ข้าราชการตำรวจต้องถนอมรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

(๙) ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่าการใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง เป็นมาตรการ ที่รุนแรงที่สุด โดยอาจใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรงได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบแบบแผน

(๑๐) ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากคำ หรือการซักถาม ผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ผู้ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือบุคคลอื่น ข้าราชการตำรวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการ ตำรวจ รวมทั้งใช้ปฏิภาณไหวพริบและสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง อันธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม และไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน

(๑๑) ข้าราชการตำรวจต้องอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่ สุภาพอ่อนโยน เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น เชื่อมั่นและศรัทธา

(๑๒) ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ และสวัสดิการ ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักการและเหตุผลและเป็นไปตามระบบคุณธรรม

ข้าราชการตำรวจต้องเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบ ด้วยกฎหมาย รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ และพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประเทศชาติ และประชาชน

ข้อ ๔ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจนี้ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้อ ๕ ข้าราชการตำรวจซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยวิชาชีพใดซึ่งมีการกำหนดจรรยาบรรณ ของวิชาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะ ต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนั้นด้วย

ข้อ ๖ การใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้ก่อนวันที่กฎหมาย ก.ตร. นี้ ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ข้าราชการตำรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการรักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้



สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 1147
วันที่ 12 มิ.ย. 66
เวลา 12.31 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สง.ก.ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๗๘๓
 ที่ ๐๐๑๒.๑๒/๑๕๑๕ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
 เรื่อง แจ้งมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ศูนย์บริหารงานและทรัพยากรบุคคล
รับ 170
วันที่ 12 มิ.ย. 66
เวลา 13.00 น.

เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน จตร.(หน.จต.))

ด้วยในการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ดังนี้

วาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๒ ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ตามที่ ตร. เสนอ ซึ่งผ่านการพิจารณาของ อ.ก.ตร.กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๔ และ อ.ก.ตร.จริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อ ๗ ก.พ.๖๖ แล้ว

๒. ให้ ตร. โดย จต. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตำรวจ โดยให้มีการกำหนดค่านิยมเพื่ออธิบายถ้อยคำหรือข้อความอื่น ๆ ที่จำเป็นและมีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของตำรวจ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่กฎ ก.ตร.ฯ ดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่ได้รับการรับรองมติในเรื่องนี้ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.
 (ค.ชา. วัฒนชัยพันธ์)

ผบ.ตร. พล.ต.ท. อดิศักดิ์ ภู่งวง



ส่วนราชการ จด
ที่ ๐๐๑๓.๑๖/ ๖๖๓๓

สง.ร.๖ (๒)
เลขที่ 1369
วันที่ 4 มิ.ย. 2566
สถานที่

บันทึกขอความ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ 19254
วันที่ 4 มิ.ย. 2566
เวลา 08:44

โทร. ๐ ๒๕๐๙ ๓๓๗๖
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน จคช.)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนที่ ๓๕ ก วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามข้อ ๕ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจนี้ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือ สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๑๒.๑๒/๑๕๑๕ ลง ๑๑ เม.ย. ๖๖ แจ่มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๖ ที่ประชุมมีมติให้ จคช. ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่กฎ ก.ตร. ว่าดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หนังสือ จคช. ที่ ๐๐๑๓.๑๖/๙๑๕ ลง ๒๘ มี.ย.๖๖ ขอให้ บช.ค., สง.ก.ตร., สกพ., รร.นรต., รน. และ คป. ร่วมพิจารณาร่างแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสาร ๓)

๒.๒ หนังสือ จคช. ๐๐๑๓.๑๖/๘๙๘ ลง ๒๖ มี.ย.๖๖ ให้ กคช. ๑ - ๑๐ จคช. ร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร ๔)

๒.๓ หนังสือ บช.ศ. ๐๐๓๔.๑๗๒/๑๑๙๑ ลง ๑๒ ก.ค.๖๖ ร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างแนวทางการปฏิบัติฯ มีความเหมาะสมดีแล้ว ไม่มีข้อเสนอแนะหรือปรับแก้ประเด็นต่าง ๆ แต่ขอการใด (เอกสาร ๕)

๒.๔ หนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๐๑/๔๐๖๒ ลง ๑๗ ก.ค.๖๖ สกพ. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๖ (เอกสาร ๖)

๒.๕ หนังสือ รร.นรต. ที่ ๐๐๓๕.๑๕๑/๑๕๔๓ ลง ๖ ก.ค.๖๖ แจ้งผลการพิจารณาของแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้พิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการปรับแก้ร่างแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวต่อไป (เอกสาร ๗)

๒.๖ หนังสือ รน. ด่วน ที่ ๐๐๐๖.๒/๓๙๐๒ ลง ๑๐ ก.ค.๖๖ พิจารณาร่างแนวทางการปฏิบัติฯ ดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมแล้ว (เอกสาร ๘)

๒.๗ หนังสือ คป. ที่ ๐๐๑๒.๑๑/๑๐๐๓ ลง ๑๐ ก.ค.๖๖ ร่วมพิจารณาร่างแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะและขอแก้ไข (เอกสาร ๙)

๒.๘ ตามบันทึก จตช. สง ๒๗ ก.ค.๖๖ ท้ายหนังสือ จต. ด้านที่สุด ที่ ๖๐๑๓.๑๖/๑๐๖๖
สจ ๒๕ ก.ค.๖๖ ร่างแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติกรรมที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ พิจารณาเห็นควรนำร่างแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.ตร.จริยธรรม นำเข้าที่ประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๑๐)

๒.๙ จต. ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑๑)

๓. ข้อพิจารณา

ตามข้อ ๑ เป็นกรณี ที่ สง.ก.ตร. แจ่มตี ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๖ ที่ประชุมมีมติให้ จต. ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ... ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่กฎ ก.ตร.ฯ ดังกล่าว ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตั้งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าวข้างต้น เห็นควรพิจารณา ดังนี้

๓.๑ อนุมัติแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๒.๘

๓.๒ ให้ จต. ดำเนินการแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานในสังกัด ตร. ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒

๔.๒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

พล.ต.ท.

(วรวัฒน์ชัย ศรีรัตนวุฒิ)

จตร.(หน.จต.)

เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน จตช.)

- เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ จตช.(หน.จต.) ข้อ ๓

เพื่อโปรดพิจารณา

- อนุมัติตามข้อ ๓

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.

(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

จตช.ปรท.ผบ.ตร.

ก.ย.๖๖

พล.ต.ท.

(วิระ จีระวิระ)

รอง จตช.(๒)

ก.ย.๖๖